

มาตรการป้องกันการแข่งขัน การใช้ดุลยพินิจ



คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ที่ ๔๑๙/๒๕๕๖ เรื่อง การอำนวยความสะดวกใน
คดีอาญา การทำสำนวน
การสอบสวน และมาตรการควบคุม ตรวจสอบ
เร่งรัดการสอบสวนคดีอาญา



พนักงานสอบสวนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามหลัก
กฎหมาย ประมวลวิธีพิจารณาความอาญา และกฎหมายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งระเบียบ คำสั่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติบนหลักของการ
อำนวยความสะดวกยุติธรรมทางอาญา ผู้บังคับบัญชาที่มีหน้าที่ในการควบคุม ตรวจสอบ
และเร่งรัดการสอบสวนคดีอาญา เพื่อให้การสอบสวนเป็นไปด้วยความรวดเร็ว
รอบคอบ ต่อเนื่องเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ แต่ไม่มีหน้าที่และอำนาจในการ
แทรกแซงการดำเนินงานของพนักงานสอบสวน



คำสั่ง ตร. ที่ ๔๑๗/๒๕๕๖ กำหนดวิธีการปฏิบัติในการดำเนินงานของพนักงานสอบสวนในทุกขั้นตอน ตั้งแต่ก่อนรับคำร้องทุกข์ การรับคำร้องทุกข์ การสอบสวนถามปากคำและบันทึกคำให้การของผู้กล่าวหา ผู้ต้องหา พยานการแจ้งผลความคืบหน้าการสอบสวนให้ผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษทราบ การสอบสวนให้บันทึกรายละเอียดการรวบรวมพยานหลักฐานให้ระบุดังการได้มาของพยานหลักฐาน และการดำเนินการเกี่ยวกับพยานหลักฐานนั้นๆ การทำสำนวน การสอบสวน การทำความเข้าใจทางคดีกำหนดให้พนักงานสอบสวนผู้สอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเป็นผู้ลงนามมีความเห็นทางคดี จากนั้นจึงเสนอความเห็นพร้อมสำนวนการสอบสวนไปยังหัวหน้าพนักงานสอบสวนและผู้มีอำนาจทำความเข้าใจทางคดี เพื่อพิจารณามีความเห็นทางคดีตามลำดับ โดยให้หัวหน้าพนักงานสอบสวนและผู้มีอำนาจทำความเข้าใจทางคดี มีความเห็นทางคดีเป็นของตนเอง



การปฏิบัติของพนักงานสอบสวน

รับคำร้องทุกข์

บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับคำร้องทุกข์หรือคำกล่าวโทษ ในสารบบการดำเนินคดี และลงรายงานประจำวันเกี่ยวกับคดี แล้วรีบดำเนินการสอบสวนโดยไม่ชักช้า



การปฏิบัติของพนักงานสอบสวน

การสอบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน

ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ประมวลระเบียบการตำรวจเกี่ยวกับคดี ลักษณะ ๘ การสอบสวน รวมทั้งระเบียบและคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง การสอบสวนให้บันทึกรายละเอียดการปฏิบัติการรวบรวมพยานหลักฐานให้ระบุการได้มาของพยานหลักฐาน และการดำเนินการเกี่ยวกับพยานหลักฐานนั้นๆ ทั้งนี้ ให้การแจ้งผลความคืบหน้าการสอบสวนให้ผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษทราบตามกำหนดระยะเวลา



การปฏิบัติของพนักงานสอบสวน

ทำความเข้าใจทางคดี

พนักงานสอบสวนผู้สอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเป็นผู้ลงนามมีความเห็นทางคดี จากนั้นจึงเสนอความเห็นพร้อมสำนวนการสอบสวนไปยังหัวหน้าพนักงานสอบสวนและผู้มีอำนาจทำความเข้าใจทางคดี เพื่อพิจารณามีความเห็นทางคดีตามลำดับ โดยให้หัวหน้าพนักงานสอบสวนและผู้มีอำนาจทำความเข้าใจทางคดี มีความเห็นทางคดีเป็นของตนเอง

